

Số: ~~242~~/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO


V/v tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp
“Bảo hiểm y tế toàn dân- Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”

Nhân dịp kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 01/7, thực hiện Kế hoạch số 1992/KH-BHXH ngày 24/5/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “BHYT toàn dân toàn dân- Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. **Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h00’-21h10’, thứ Sáu, ngày 30/6/2017.**

Đây là một sự kiện truyền thông nhằm mục đích tuyên truyền sâu, rộng nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò trụ cột của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước; khẳng định sự quan tâm sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Đặc biệt, nhân dịp này, cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH Việt Nam sẽ trích mỗi người 01 ngày lương để quyên góp ủng hộ người cận nghèo mua thẻ BHYT. Toàn bộ số tiền quyên góp lần này, sẽ được Lãnh đạo BHXH Việt Nam trao tặng tại Chương trình. Thông qua đó, Ngành BHXH kêu gọi sự quan tâm, đồng hành của các tập thể, cá nhân nhằm chung tay đóng góp, hỗ trợ phần kinh phí còn lại chưa được Nhà nước hỗ trợ để mua thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo, giúp họ được chăm sóc sức khỏe theo chế độ BHYT, có cơ hội tránh được cảnh tái nghèo do ốm đau, bệnh tật mang lại.

Để phổ biến ý nghĩa nhân văn và góp phần nâng cao hiệu quả của Chương trình tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành, BHXH Việt Nam thông báo tới các đơn vị, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị được biết để bố trí thời gian quan tâm, theo dõi sự kiện này theo lịch phát sóng nêu trên.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- TGD (để b/c);
- Các P.TGD (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TT (06). *nir*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****Phạm Lương Sơn**